



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครั้งที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครั้งที่ ๗ โดยมีวาระสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การเลือกประธานสภา อบต.นาเลิง , การเลือกรองประธานสภา อบต.นาเลิง , การเลือกเลขานุการสภา อบต.นาเลิง และการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปีฯลฯ พร้อมทั้งกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงแถลงนโยบายต่อไป



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ : วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีวาระสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาเลิง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการแถลงนโยบายเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแก่พี่น้องประชาชนต่อไป ฯลฯ



มาตรการของการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19): ด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงได้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) จำนวน ๑ รายและมีประวัติ เข้าประชุม และใช้อาคารที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นตาม มาตรการของการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง (เว้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยจะเปิดทำการอีกครั้ง ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจ หาเชื้อไวรัสโคโรนาฯ แก่บุคลากรของ อบต.นาเลิง ด้วย ชุดตรวจ ATK และได้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาเลิง และหน่วยงานราชการในเขตตำบลนาเลิง เช่น โรงเรียนไชยวานานาเลิงคુંสะอาด , โรงเรียน บ้านแห่ประชาชนกุล เป็นต้น



การรับซื้อขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : วันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์ ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน พร้อมมอบเงินเกินบัญชีจากการ ขายขยะ และอบรมให้ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี แก่สมาชิก จำนวน ๓๗๙ ครั้วเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การติดตาม ศึกษาดูงานวิธีการผลิตอิฐบล็อกจากถุงพลาสติก : วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับนายธานี พันแสง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และข้าราชการ
จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาดูวิธีการผลิตอิฐบล็อกปูพื้น ที่ผลิตจากถุงพลาสติก
พร้อมรับฟังวิธีการดำเนินงาน ข้อดี-ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการผลิต พร้อมทั้งนำข้อมูล
ดังกล่าวรายงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรพันธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง